
 

 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวปวีณา พลเทพ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทย
บริการเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดอ านาจเจริญ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในรั้วรามค าแหง ด้วยความที่ทางบ้านไม่ได้มีฐานะที่ร่ ารวย 
และตัวเองก็ไม่อยากเป็นภาระของพ่อแม่หลังจากเรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็เลือกที่จะศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลยัรามค าแหง เพราะสามารถทีจ่ะท างานไปด้วยและเรียนไปด้วยได้ แรกๆแอบกังวลอยู่เหมือนกันว่าจะเรียนได้ไหม
เพราะเคยไดย้ินหลายๆคนพดูว่ามหาวิทยาลยัรามค าแหง เรียนและจบยากแต่พอไดเ้ขา้ไปเรียนจริงๆ รับรู้ได้เลยว่าไม่ใช่อย่าง
ที่เขาพูดกัน มหาวิทยาลัยรามค าแหงไม่ได้เรียนยากขนาดนั้นขอเพียงแค่เรามีวินัยต่อตนเองและมีความพยายามมากพอ 
ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากๆที่ได้เรียนและจบจากที่นี่ สถานที่ที่เป็นมากกว่าสถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง
สร้างบุคคลให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ให้มีความมุ่งมั่นและความพยายาม ข้าพเจ้าคงไม่สามารถประสบ
ผลส าเร็จในครัง้นีไ้ดห้ากไมไ่ดร้ับความเมตตาจาก พี่ๆเจ้าหนา้ที่ สาขาฯอ านาจเจริญ ที่ให้ค าปรึกษาได้ตลอดเวลาคอยอ านวย
ความสะดวกสบายให้อยู่เสมอ และอาจารย์ผู้สอนที่ใส่ใจนักศึกษาดีมากๆ หากสงสัยหรือหากมีปัญหาในเนื้อหาที่เรียนก็
สามารถตดิตอ่อาจารยไ์ดท้กุช่องทาง ตลอดจนพี่ๆ เพือ่นๆนอ้งๆทัง้ต่างและในคณะเดยีวกันทีค่อยชว่ยเหลือและคอยให้ก าลังใจ
ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ ข้าพเจา้เชือ่อยา่งสดุใจเลยกบัค าพดูที่วา่ "บัณฑติทีจ่บจากมหาวิทยาลยัรามค าแหงเปน็บณัฑติทีม่คีวามรู้
คู่คุณธรรม" จริงๆข้าพเจ้าซึ้งใจและขอขอบคุณทุกๆท่านอย่างที่สุดที่ท าให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ได้ สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอเป็นพลังเล็กๆ
ส่งก าลงัใจใหพ้ีน่อ้งชาวรามค าแหงในการศึกษาทกุๆทา่นนะคะ บนเสน้ทางของชีวติเราอาจไมไ่ดเ้ป็นผู้เลือกเสมอไป และเมื่อมี
โอกาสได้เลือกแล้วเราจงท ามันให้ดีที่สุด "เปลวเทียนให้แสง...รามค าแหงให้ทาง" 


